

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
(tại cuộc họp ngày 20/2/2022)

Ngày 20/2/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất kết luận:

1. Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát tình hình, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được những kết quả quan trọng: Quản lý công dân trở về địa phương; xét nghiệm những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao; truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ; quản lý các khu cách ly, điều trị tập trung; tổ chức cách ly F1 tại nhà và cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cấp xã, tại nhà theo hướng dẫn; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tổ chức tiêm vắc xin theo kế hoạch; chủ động đảm bảo kinh phí và nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ...

Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở trong tỉnh và các địa phương trong cả nước. Trên địa bàn huyện Tuần Giáo, số ca nhiễm Covid-19 tăng rất nhanh trong những ngày gần đây, đối tượng nhiễm đa dạng. Tính đến ngày 19/02/2022 huyện Tuần Giáo đã ghi nhận 1.357 bệnh nhân (lũy tích). Riêng trong ngày 19/2/2022 trên địa bàn huyện ghi nhận 121 ca nhiễm Covid-19 (trong đó tại cộng đồng là 59 ca). Nguy cơ tiếp tục xuất hiện nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 và lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới là rất lớn. Bên cạnh đó sau Tết Nguyên Đán năm 2022, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền một số xã chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch; có hiện tượng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch ở một số địa phương, một số cán bộ và một bộ phận nhân dân; hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 chưa cao; ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch, tuân thủ 5K của một bộ phận nhân dân chưa

nghiêm túc (tổ chức thăm thân, đám cưới, đám tang ăn uống tập trung đông người kéo dài...); việc quản lý người đi về địa bàn chưa thực sự chặt chẽ; một số tổ Covid cộng đồng chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

(1)- Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy huyện; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời phát hiện, giải quyết ngay các vấn đề phát sinh, tránh để xảy ra phức tạp; thường xuyên rà soát, sớm phát hiện các ca nhiễm và đối tượng nguy cơ cao, phong tỏa ngay những ổ dịch phức tạp; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

(2)- UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cách ly tại nhà đối với F1, điều trị bệnh nhân Covid 19 ở cấp xã và tại nhà để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nắm được, thực hiện đúng theo quy định.

(3)- Các xã, thị trấn nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục ngay tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách, công chức cấp xã trong theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các khối, bản được phân công.

Phát huy hơn nữa vai trò của tổ Covid cộng đồng; chủ động liên hệ, quản lý chặt chẽ người đến (về) địa phương; tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức đám cưới; tổ chức đám tang gọn nhẹ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, không tập trung ăn uống đông người; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân các vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Chủ động trong tổ chức cách ly F1 tại nhà, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cấp xã và tại nhà theo hướng dẫn; giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly, điều trị tại

nhà. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các khu điều trị bệnh nhân Covid tại cấp xã. Huy động các lực lượng, làm tốt công tác phối hợp trong phòng, chống dịch. Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội đối với người cách ly, điều trị tại các khu điều trị cộng đồng và tại nhà, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa; bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo quy định. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19, tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo tiến độ, kế hoạch.

(4)- Ngành giáo dục và đào tạo huyện chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, linh hoạt trong tổ chức hoạt động giảng dạy phù hợp với thực tế, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra trường và phòng, chống dịch trong nhà trường đúng theo hướng dẫn của ngành y tế.

(5)- Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy các cấp, thành viên các tổ covid cộng đồng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các xã, thị trấn được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề phức tạp, quan trọng phát sinh.

Đề nghị Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- HĐND huyện, UBND huyện,
- BCĐ, Trung tâm Chỉ huy huyện,
- Các đ/c Ủy viên BTV HU,
- Các ban Đảng, VPHU,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Lò Văn Cương